

## ผลสำรวจชี้ปี61แนวโน้มพุ่ง-นักธุรกิจ24%ยอมจ่ายใต้โต๊ะ 'เมกะโปรเจค'ต้นต่อทุจริต

Source - กรุงเทพธุรกิจ (Th)

เร่งสนช.ผ่านก.ม.ความผิด เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

กรุงเทพธุรกิจ หอการค้าไทยเปิดผลสำรวจคอร์รัปชันปีนี้มีแนวโน้มพุ่ง ตามการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรัฐที่เพิ่มขึ้น เผยผู้ประกอบการ 24% ยอมจ่าย ใต้โต๊ะเฉลี่ย 5-15% ของมูลค่าโครงการ ระบุ ภาคประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันสูงสุดตั้งแต่มีการสำรวจ พร้อมจับตารัฐบาลมากขึ้น แนะ สนช. เร่งออกกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อน ทำให้โกงยากขึ้น

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับองค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำรวจดัชนี สถานการณ์ คอร์รัปชันไทย (Corruption Situation Index : CSI) โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 ล่าสุดได้ สำรวจกลุ่มตัวอย่าง 2.4 พันรายในช่วงเดือนธ.ค.2560 แบ่งเป็น ประชาชน 50.1% ภาคเอกชน 24.2% และ ข้าราชการ 25.7% เป็นประชาชนในกรุงเทพฯและ ปริมณฑล 29.7% ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 23.3% ภาคเหนือ 16.8% ภาคตะวันออก 11.9% ภาคกลางภาคตะวันตก 9.4% และ ภาคใต้ 8.9%

**นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์ พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย** เปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (ซีเอสไอ) พบว่า สถานการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ตัวเลขได้ปรับตัว ดีขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี2557-2559) แต่ในปี 2560 ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า สถานการณ์คอร์รัปชัน รุนแรงขึ้น 37% เท่าเดิม 33% และลดลง 30% ซึ่งสูงกว่า การสำรวจในช่วงเดือน มิ.ย.2560 ที่ผลสำรวจมองการสำรวจในช่วงเดือน มิ.ย.2560 ที่ผลสำรวจ มองว่า การคอร์รัปชันรุนแรงขึ้น 35% เท่าเดิม 14% และลดลง 51% ซึ่งเป็นปีแรกที่ประชาชน มองว่าการคอร์รัปชันลดลงเกิน 50% ซึ่งเป็น แนวโน้มที่ดีมาตลอด แต่มาปรับลดลง ในช่วงธ.ค.ปี2560

สอดคล้องกับคาดการณ์ความรุนแรงของปัญหาคอร์รัปชันในปี 2561 ที่มีผู้ตอบว่า การคอร์รัปชันจะ รุนแรง 48% เท่าเดิม 27% ลดลง 23% และไม่มีความคิดเห็น 2% สูงกว่าผลสำรวจในเดือนมิ.ย.2560 ที่ เห็นว่าการคอร์รัปชันจะเพิ่มขึ้น 46% เท่าเดิม 13% ลดลง 30% และไม่มีความคิดเห็น 11%

ชี้เมกะโปรเจคต้นคอร์รัปชันพุ่ง

สาเหตุที่แนวโน้มการคอร์รัปชัน สูงขึ้น เนื่องมาจากในช่วง 3 ปีก่อน โครงการลงทุนเมกะโปรเจค ของภาครัฐออกมา ไม่มากนัก แต่ในช่วงปี 2560 มีการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการลงทุนที่เปิดประมูล เพิ่มขึ้น และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปีนี้ หากรัฐบาลไม่จริงจังในเรื่องการปราบปรามคอร์รัปชัน ปัญหานี้อาจสูงขึ้น

"ผลโพลล์คอร์รัปชันจัดทำเมื่อปลายปีที่ผ่านมา จึงไม่มีผลกระทบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงต้น ปี รวมทั้งการสำรวจความคิดเห็นไม่ได้เจาะเป็นรายประเด็น แต่ประชาชนกังวลในเรื่องคอร์รัปชันมากขึ้น ส่วนโพลล์ครั้งหน้าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ อยู่ที่ความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ไข ปัญหานี้ ซึ่งการที่รัฐบาล จัดซื้อจัดจ้าง มากขึ้นก็มีโอกาสที่สถานการณ์คอร์รัปชันจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ"

จ่ายใต้โต๊ะ5-15%สูญ 1-2แสนล้าน

ประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ส่วนผลสำรวจผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจกับภาครัฐจะต้องจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ แก่ข้าราชการหรือนักการเมืองที่ทุจริต เพื่อให้ได้สัญญาหรือไม่ ผู้ตอบแบบสอบถาม 24% ยอมจ่าย สูงขึ้นกว่าผลสำรวจเมื่อเดือน มิ.ย. 2560 ที่มีสัดส่วน 13% ส่วนผู้ที่ไม่จ่าย มี 54% ลดลงจากเดือนมิ.ย.2560 ที่มีสัดส่วน 59% และไม่ตอบแบบสอบถาม 22% ลดลงจากมิ.ย.2560 ที่มีสัดส่วน 28%

จากการสำรวจในเดือนธ.ค.2560 พบว่า เปอร์เซนต์เงินเพิ่มพิเศษของรายรับที่ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจกับภาครัฐที่ต้องจากเงินเพิ่มพิเศษแก่ข้าราชการและ นักการเมืองเพื่อให้ได้สัญญา เฉลี่ยอยู่ที่ 5-15% สร้างความสูญเสียรวมทั้งประเทศในปี 2560 ประมาณ 1-2 แสนล้านบาท

ก.ม.เปิดช่องใช้ดุลยพินิจเอื้อทุจริต

สำหรับสาเหตุสำคัญที่สุดของการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในไทย ได้แก่ กฎหมายเปิดช่องให้สามารถใช้ดุลยพินิจที่เอื้อต่อการทุจริต ร่องลงมาเป็นกระบวนการทางการเมืองขาดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ยาก ความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย ขากกลไกการกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ความล่าช้ายุ่งยากของขั้นตอนราชการ

ส่วนรูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชัน ที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ การให้สินบน ของกำนัล หรือรางวัลต่างๆ การใช้ตำแหน่งการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวก การทุจริตเชิงนโยบายโดยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การฮั้วประมูล การจ่ายเงินเพื่อให้ได้ ผลประโยชน์ในภายหลัง และการใช้ช่องโหว่ ทางกฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัว

จีรัฐใช้ก.ม.จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส

**นางเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย** กล่าวว่า การบังคับใช้กฎหมายเป็นประเด็นสำคัญ ที่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ซึ่งกลไกต่างๆได้พัฒนาเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมาย ดังนั้นจะต้องเข้มงวดในการใช้กฎหมาย ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งจะต้องดึงภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆให้เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในทุกขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ขณะที่ ภาครัฐจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้

จิตสำนึกต้านคอร์รัปชันสูงขึ้น

ผลการสำรวจ พบว่า จิตสำนึกของประชาชนในเรื่องคอร์รัปชันดีขึ้นทุกตัว เห็นได้จากผลสำรวจในคำถามว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องไกลตัวไม่เกี่ยวกับ ตัวเองโดยตรง ประชาชนถึง 98% บอกว่า ไม่เห็นด้วย มีเพียง 1% ที่เห็นด้วย และไม่ตอบอีก 1% ซึ่งต่างจากเมื่อการสำรวจ ครั้งแรกในปี 2553 ที่ประชาชนถึง 31% เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องไกลตัว อีก 62% ไม่เห็นด้วย และอีก 7% ไม่ตอบ

"ผลสำรวจนี้ ชี้ให้เห็นว่าคนไทย ไม่ยอมในเรื่องการคอร์รัปชันแล้ว เป็น กระแสสังคมที่ช่วยต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยเฉพาะการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค จะช่วยนำกระแสการต่อต้าน และตรวจสอบรัฐบาล และการทุจริตต่าง ๆมากขึ้น ทำให้หน่วยงานต่างๆจะต้องดำเนินงานที่รัดกุมขึ้น แต่หากรัฐบาลเข้ามาช่วยเสริมก็จะทำได้แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้เร็วขึ้น"

ระบุการตรวจสอบทุจริตลดลง

**นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)** กล่าวว่า ในการจัดอันดับคอร์รัปชันของโลก ที่ประกาศในช่วงต้นปี 2560 ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 101 ของโลก และอันดับที่ 19 ของเอเชีย ลดลงจากจาก ปี 2559 ที่ไทย อยู่ในอันดับ 76 ของโลก และอันดับที่ 10 ของเอเชีย

ส่วนการประกาศผลสำรวจในวันที่ 21 ก.พ.นี้ ยังไม่แน่ใจว่าผลสำรวจจะ เพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะจากผลสำรวจ โพลล์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในครั้งนี้ ซึ่งให้เห็นว่าภาคเอกชน ประชาชน คະแนนต่อต้านการคอร์รัปชันปรับตัว ดีขึ้น ส่วนภาครัฐ นักการเมือง และความเป็น ประชาธิปไตย มีคะแนนที่ลดลง

ภายหลังการรัฐประหาร เครือข่าย ธุรกิจท้องถิ่นต่างๆลดบทบาทลง การ ควบคุมตรวจสอบน้อยลง ทำให้มีคอร์รัปชันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ความ ไม่โปร่งใสที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้นำประเทศ จะมีผลต่อการปราบปรามคอร์รัปชัน ถ้าประชาชนกลางแกลงใจ ประชาชน ก็จะท้อถอยในการตรวจสอบการ คอร์รัปชัน ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจะต้อง เป็นแบบอย่างที่ดี จะทำให้แก้ไขการคอร์รัปชันได้มาก

"หากผู้นำรัฐบาลไม่เป็นตัวอย่างที่ดี คนที่จ้องจะโกงก็จะได้ใจเพราะเห็น หัวแหวทำ ส่วนประชาชนที่ต้องการ เข้ามาช่วยรัฐบาลในการปราบปรามทุจริตต่างๆ ก็จะหมดกำลังใจ ซึ่งจากผลสำรวจประชาชน พร้อมให้ความร่วมมือกับ ภาครัฐสูงมาก หากรัฐเข้ามานำในเรื่องนี้ ก็จะเกิดเครือข่ายการตรวจสอบโครงการต่างๆ เป็นจำนวนมาก"

สนช.เร่งผ่านก.ม.ผลประโยชน์ขัดกัน

นอกจากนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ควรจะเร่งพิจารณาผ่านร่างพ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ตั้งแต่เดือนส.ค.ในปีที่ผ่านมา แต่ไปไหนไม่ไกล เป็นร่างกฎหมายที่ยาวนานที่สุดใน สนช. ซึ่งหากกฎหมายฉบับนี้ออกมา ก็จะช่วยดีความปัญหาการทุจริตต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งรวมไปถึงเรื่องของนาฬิกาหรู และการยืมเงิน 300 ล้านบาท กฎหมายจะให้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้

#### อุดมฯ-หอการค้าไทยผุด 4 มาตรการพัฒนาบัณฑิต

Source - เว็บไซต์ไทยรัฐ (Th)

ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ทปอ.พร้อมด้วย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.), รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ในฐานะที่ปรึกษานายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมหารือกับนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางพัฒนาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาไทยทั่วประเทศ โดยได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันคือ 1.จะขยายความร่วมมือในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในองค์กรธุรกิจเครือข่ายสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยระหว่างเรียน 2.สนับสนุนให้ทุนนักศึกษาและลงทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยทุกแห่ง โดยเอกชนผู้สนับสนุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามกฎหมาย 3. การมีส่วนร่วมของเอกชนใน

การพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยตามยุทธศาสตร์ชาติ 4.การเปิดโอกาสให้บัณฑิตทุกคนได้มีโอกาสสมัครงาน โดยเท่าเทียมกัน เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีความโดดเด่นและคุณภาพมาตรฐานเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน

### เปิดสถานะก.ม.ยุทธศาสตร์ชาติตั้งเป้าบังคับใช้ ก.ค.นี้

Source - กรุงเทพธุรกิจ (Th)

วานนี้ (15 ก.พ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รับทราบความคืบหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ กรอบระยะเวลาการทำงานและแนวทางการขับเคลื่อน มีสาระสำคัญดังนี้

ประเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการเสริมสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดการจัดทำยุทธศาสตร์ทั้งหมด สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศ คือ การพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ภายในกรอบระยะเวลา 20 ปี

จากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการรับฟัง ความคิดเห็นจากในภูมิภาคต่างๆให้ครบ ทั้งประเทศจากนั้นจะปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ชาติให้สมบูรณ์ก่อนเสนอที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในเดือน มิ.ย. และเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในเดือนเดียวกัน คาดว่า จะมีผลบังคับใช้ในเดือน ก.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม ในการรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากการจัดเวทีตามภูมิภาคต่างๆแล้ว นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เพิ่มแผนการทำความเข้าใจและชี้แจงถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะเน้นการทำความเข้าใจกับวัยรุ่น วัยทำงานตอนต้น และนักธุรกิจรุ่นใหม่ซึ่งอยู่ในช่วงอายุที่จะเติบโตและพัฒนาขึ้นมาในช่วงที่ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีมีผลบังคับใช้ โดยให้ สศช.ประสานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) **สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย**

สภาเกษตรกร ที่มีกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่เป็นสมาชิกอยู่ รวมทั้ง ให้ประสานงานไปยังหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงที่แต่ละกระทรวง การจัดอบรมในหลักสูตรต่างๆให้บรรจุเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศเข้าไปในการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น

ในเดือน มี.ค.จะจัดงานใหญ่เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ในงาน "Big Bang การปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ" คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คน "ตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเป็นการกำหนดเวลานานเกินไป จะทำให้บรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ ขอชี้แจงว่าหลายประเทศต้นตัวในการวางยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแผนการพัฒนาประเทศในระยะยาว บางประเทศวางยุทธศาสตร์ล่วงหน้า 30 ปี แม้ว่าจะมีระดับการพัฒนาที่ต่างกันเช่น

ประเทศวันดา กาน่า ฝรั่งเศส หรือประเทศเพื่อนบ้านของไทยก็มีการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวเช่นกัน ซึ่งถ้าไม่มียุทธศาสตร์ก็อาจ ฎกวิพากษ์วิจารณ์ได้เช่นกันว่าชาติวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว"

ปรเมธี กล่าวต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ยังเห็นชอบ ร่างแผนการปฏิรูปประเทศที่ได้ยกร่าง จากแผนการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุขด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม และด้านอื่นๆโดยพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาประเทศที่มีหลักการสำคัญ เช่น

ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ปรับปรุงพัฒนาระบบสวัสดิการ และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งสถานะของแผนการปฏิรูปประเทศอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการต่างๆ

เบื้องต้นพบว่า หน่วยงานราชการกว่า 90% เห็นด้วยกับข้อกำหนดในการปฏิรูป ส่วนที่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากมองว่าไม่สอดคล้องกับภารกิจการทำงานก็จะเสนอคำคัดค้านมาที่ สศช.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปฯซึ่งจะมีการรวบรวมเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาในเดือน มี.ค.คาดว่าจะสามารถประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศได้ภายในวันที่ 5 เม.ย.นี้ เป็นไปตามกรอบ รัฐธรรมนูญ 2560 ที่กำหนดให้เริ่มต้นการปฏิรูปประเทศภายใน 1 ปีหลังจากที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาแผนความมั่นคงซึ่งเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พิจารณาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในอนาคตแผนงานระดับชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศในระยะยาว มีแนวโน้มที่จะต้องนำมาพิจารณาในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อดูความสอดคล้องและเหมาะสมของแผนที่จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

"สภาพัฒนาได้สอบถามความเห็นจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องถึงแผนการปฏิรูปพบว่า หน่วยงานกว่า 90% มีความพร้อมที่จะดำเนินการตามแผนปฏิรูป ยกเว้นที่มองว่าขัดต่อภารกิจ เช่น แผนของคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองที่เขียนมาให้สภาพัฒนาเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของรัฐบาล ซึ่งสภาพัฒนาเห็นแย้งว่างานด้านนี้ควรอยู่ที่ฝ่ายสำนักงบประมาณของรัฐสภามากกว่า ซึ่งทักท้วงได้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นฝ่ายชี้ขาดกรณีที่มีความเห็นแย้งกัน ส่วนการจัดตั้งสำนักงานใหม่ เช่น คณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจมีการเสนอให้ตั้งสำนักงานขึ้นมาดูแลเรื่องแก้ไขความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ นอกจากนี้ยังมี การเสนอให้ออกกฎหมายใหม่มากกว่า 100 ฉบับ จะต้องมีการพิจารณาความเหมาะสม อย่างรอบคอบอีกครั้ง"

นอกจากนี้ ยังได้รับทราบการดำเนินการตามมติ ครม.ที่กำหนดให้ทุกกระทรวง และอีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดตั้งคณะทำงานประสานงาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เป็นคณะทำงานเพื่อให้ประสานงาน กับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศอย่างใกล้ชิด ส่วนแผนแม่บทในการขับเคลื่อนเป้าหมายสำคัญตามยุทธศาสตร์ชาติจะมีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยละเอียดต่อไป ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานทั้งยุทธศาสตร์ชาติและการ

ประจำวันที 16 กุมภาพันธ์ 2561

ปฏิรูปประเทศซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการดำเนินการเบื้องต้น ที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้ สศช. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการทั้งสองชุด เป็นผู้ติดตามและประเมินผล และรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมฯ รับทราบเป็นระยะ

โดยความคืบหน้าของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้รายงานทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี ส่วนความคืบหน้าในการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศให้รายงาน ครม.รับทราบทุก 3 เดือน

-----